



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน

- การประท้วงมาตรการล็อกดาวน์ในเมืองกว่างโจว

๒. สาธารณรัฐอินเดีย

- การเดินรณรงค์เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของอินเดีย นำโดยผู้นำฝ่ายค้านในสภา

๑. การประท้วงมาตรการล็อกดาวน์ในเมืองกว่างโจว (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ : สำนักข่าว BBC)

ประชาชนในเมืองกว่างโจว ทางตอนใต้ของจีนปะทะกับตำรวจในชั่วข้ามคืนในการประท้วงต่อมาตรการควบคุมโรคโควิด-๑๙ ที่เข้มงวดของจีน

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่รัฐกล่าวว่า มาตรการป้องกันโควิดจะทยอยผ่อนคลายในหลายเมืองในเร็ว ๆ นี้ หลังจากที่จีนมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

การประท้วงเกิดขึ้นในตอนสายของวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน และในช่วงเช้าของวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ในเขตใหญ่ ชาวกว่างโจวคนหนึ่งบอกกับสำนักข่าว AFP ว่า เขาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ ๑๐๐ นายรวมตัวกันที่หมู่บ้าน Houjiao ในเขตใหญ่ และจับกุมชายอย่างน้อยสามคน

เหตุการณ์ความไม่สงบครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังการประท้วงในประเทศจีนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีชนวนเหตุจากเหตุไฟไหม้อาคารสูงในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตก ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต ๑๐ คนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ชาวจีนจำนวนมากเชื่อว่า มาตรการล็อกดาวน์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานในเมืองมีส่วนทำให้มีผู้เสียชีวิต เนื่องจากผู้คนในบ้านเรือนหนีเพลิงไหม้ออกมาไม่ได้ แม้ว่าทางการจะปฏิเสธก็ตาม จึงทำให้ผู้คนในเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และเมืองใหญ่อื่น ๆ ออกมาเดินขบวนประท้วง เรียกร้องให้ยุติมาตรการโควิดที่เข้มงวด โดยบางส่วนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ลงจากตำแหน่ง

หน่วยงานความมั่นคงของประเทศได้เรียกร้องให้มีการปราบปราม "มวลชนที่เป็นภัย" และมีรายงานว่า ตำรวจโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ประท้วงเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่พวกเขาไป

มีคนสอบถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจีนว่า มีแผนผ่อนคลายมาตรการโควิดหรือไม่ เนื่องจากเหตุการณ์ประท้วงครั้งใหญ่นี้ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวตอบว่า จีนจะปรับและแก้ไขมาตรการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อการดำรงชีวิตและชีวิตของผู้คน

จีนยังคงเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวที่มีนโยบายโควิดเป็นศูนย์อย่างเคร่งครัด โดยทางการท้องถิ่นยังคงควบคุมการระบาด แม้จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพียงเล็กน้อยด้วยมาตรการตรวจหาเชื้อ การกักกันโรค และการล็อกดาวน์อย่างเคร่งครัด

ถึงแม้ว่าจีนจะพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด แต่ยังมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่ากับเทคโนโลยี mRNA ที่ใช้ในประเทศอื่น นอกจากนี้ ประชากรจีนยังไม่ได้รับวัคซีนอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเสียชีวิตจากโรคโควิด-๑๙ มากที่สุด

ที่มา : <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-63805187>

๒. การเดินรณรงค์เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของอินเดีย นำโดยผู้นำฝ่ายค้านในสภา (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ : สำนักข่าว Aljazeera)

การเดินรณรงค์เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวทั่วประเทศที่นำโดยนายราहुล กานธี (Rahul Gandhi) ผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญของอินเดีย ดำเนินมาถึงวันที่ ๘๐ แล้ว และกำลังเดินไปตามถนนในรัฐมธยประเทศ ทางตอนกลางของอินเดีย

การเดินรณรงค์ “Bharat Jodo Yatra” (หรือ Unite India March) เริ่มต้นจากเมือง Kanyakumari ซึ่งอยู่ตอนใต้สุดของอินเดียในรัฐ Tamil Nadu เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ โดยจะครอบคลุมระยะทาง ๓,๕๐๐ กิโลเมตร (๒,๑๗๕ ไมล์) เพื่อไปถึงแคชเมียร์ทางตอนเหนือของอินเดียในอีก ๗๐ วันข้างหน้า

กานธีเป็นทายาทวัย ๕๒ ปีของตระกูลเนห์รู-กานธี บิดาของเขา คือ นายราจีฟ กานธี (Rajiv Gandhi) มีคุณย่าชื่อ นางอินทิรา กานธี (Indira Gandhi) และชาวทะเลสาบ เนห์รู (Jawaharlal Nehru) ผู้เป็นทวด ซึ่งทุกคนต่างเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดียมาแล้ว กานธีเป็นสมาชิกรัฐสภาและดำรงตำแหน่งประธานพรรคสภาแห่งชาติอินเดีย (Indian National Congress Party)

นับตั้งแต่การเดินรณรงค์เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวเริ่มขึ้นเมื่อต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ กานธีเดินเฉลี่ยวันละ ๒๐ กิโลเมตร โดยมีเพื่อนร่วมเดินทางมากกว่า ๑๐๐ คน และผู้คนหลายพันคนเข้าร่วมการเดินเมื่อมาถึงละแวกใกล้เคียง

หลังจากนายเรนทรา โมตี นายกรัฐมนตรีเชื้อสายฮินดูของอินเดียขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในปี ๒๕๕๗ กานธีได้โจมตีพรรคภารตียะ ชนตะ (BJP) และผู้นำทางอุดมการณ์อย่าง Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) ฝ่ายขวาอย่างลับ ๆ ซึ่งนายโมตีเป็นสมาชิกในพรรคดังกล่าว

นับตั้งแต่ทั้งสองพรรคดังกล่าวได้ก่อตั้งในปี ๒๕๖๘ ตามแนวทางของกลุ่มฟาสซิสต์ในยุโรป RSS และ BJP ในฐานะฝ่ายบริหารได้ดำเนินการตามเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนอินเดียที่เป็นรัฐฆราวาสตามรัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐชาติพันธุ์ฮินดู ซึ่งนักวิจารณ์เกรงว่า ชาวมุสลิม จำนวน ๒๐๐ ล้านคนในอินเดียจะถูกลดสถานะเป็นพลเมืองชั้นสอง และจะถูกลดทอนสิทธิทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนลง ซึ่งกานธีหยาบยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาตลอดการเดินรณรงค์

“จุดประสงค์ของการเดินรณรงค์ครั้งนี้คือ ต่อต้านความเกลียดชังและความรุนแรงที่เผยแพร่โดยกลุ่ม BJP และ RSS ทั้งนี้ การเดินจะเริ่มจากเมืองกันยาคุมารีไปยังแคชเมียร์ การเดินครั้งนี้จะไม่มี ความเกลียดชังหรือความรุนแรง จะมีแต่ความรักและความเป็นพี่น้องกัน นี่คือประวัติศาสตร์ของอินเดีย และนี่คือ DNA ของอินเดีย” นายกานธีกล่าว

ที่ ม ๑ : <https://www.aljazeera.com/news/2022/11/29/a-march-to-unite-india-led-by-congress-reaches-half-way-mark>

ว่าที่ร้อยโท เจษฎา ทองคำมดุง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕